



## มุ่งมั่นก้าวไกล ในประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย มูบาดาลา ปิโตรเลียม

การสำรวจและผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติได้ช่วยผลักดันให้อุตสาหกรรมพลังงานในประเทศไทยก้าวไปข้างหน้า มูบาดาลาปิโตรเลียม ในฐานะผู้ผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติของรัฐบาลอาบูดาบี มุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าผ่านประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อประโยชน์ของประเทศและช่วยตอบสนองความต้องการด้านพลังงานของประเทศไทยในปัจจุบัน ควบคู่ไปกับการปรับปรุงคุณภาพชีวิต และการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ดีกว่า

มูบาดาลา ปิโตรเลียม ก่อตั้งในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 บริษัทฯ ได้ดำเนินการ 3 สัมปทานในอ่าวไทย ซึ่งประกอบด้วย แหล่งผลิตปิโตรเลียมจัสมีนและบามเย็น แปลงสัมปทานเลขที่ B5/27 แหล่งผลิตปิโตรเลียมมโนราห์ แปลงสัมปทานเลขที่ G1/48 และแหล่งผลิตปิโตรเลียมนงเยาว์ แปลงสัมปทานเลขที่ G11/48 จากการทำเหมืองดังกล่าว ทำให้ มูบาดาลา ปิโตรเลียม เป็นผู้สำรวจ พัฒนา และผลิตน้ำมันดิบที่ใหญ่เป็นอันดับสองในอ่าวไทย

มูบาดาลาปิโตรเลียมในฐานะบริษัทสำรวจและผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติที่กำลังเติบโต และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องสุนามิย์ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดูแลความปลอดภัยให้กับพนักงาน หุ่นส่วนทางธุรกิจ และชุมชนใกล้เคียงที่เราดำเนินการอย่างสูงสุด มูบาดาลา ปิโตรเลียม เป็นบริษัทในเครือของมูบาดาลา อินเวสเมนต์ คอมพานี ผู้บุกเบิกด้านการลงทุนในระดับโลก ซึ่งถือครองสัดส่วนทางธุรกิจทั้งหมด 100 เปอร์เซ็นต์ โดยรัฐบาลอาบูดาบี มีการดำเนินธุรกิจครอบคลุม 8 ประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศในตะวันออกกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทฯ ได้รับการยอมรับทั้งในด้านความปลอดภัย ประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม เราได้พัฒนาสถิติที่ยอดเยี่ยมด้านความปลอดภัยสูงสุด ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ในทุกกระบวนการรวมทั้งการดูแลสิ่งแวดล้อม

ตั้งแต่การสำรวจ พัฒนา ไปจนถึงการขุดเจาะและผลิตน้ำมัน  
ส่งผลให้ล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา อนุบาลา ปีโตรเลียมได้  
รับรางวัลด้านความปลอดภัยจากหลายหน่วยงานถึง 6 รางวัล  
จากการดำเนินงานธุรกิจในประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย

การดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ ที่อ่าวไทย และที่แหล่งรูป  
ประเทศอินโดนีเซีย ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบความ  
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในระดับสากล จาก  
ISO 14004 และ OHSAS 18001

การดำเนินงานธุรกิจของเราได้ผ่านการรับรองมาตรฐานทั้ง  
ในระดับท้องถิ่นและระดับสากล โดยบริษัทฯ มีระบบการดูแล  
จัดการน้ำที่ดี ดำเนินงานตามมาตรฐานการบริหารจัดการด้าน  
สิ่งแวดล้อม เพื่อการดูแลปกป้องสิ่งแวดล้อมอย่างสูงสุด

ในฐานะผู้ผลิตน้ำมันดิบก็ให้ความสำคัญในการดูแลรับผิดชอบ  
ต่อสังคม ตลอดจนปกป้องดูแลสิ่งมีชีวิตในทะเลรอบๆ  
ชายฝั่งที่เราดำเนินธุรกิจ ความมุ่งมั่นที่จะผนึกกำลังเพื่อ  
สร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่โดยความร่วมมือกันระหว่างพนักงาน  
ของเรายังสะท้อนให้เห็นผ่านการช่วยชีวิตปลาดาววาฬที่ได้รับ  
บาดเจ็บใกล้แหล่งผลิตปีโตรเลียมบนเยาว์ และการช่วยเหลือต่า  
ทะเลที่ใกล้สูญพันธุ์ซึ่งติดอยู่ในเศษถุงพลาสติกในทะเลใกล้แหล่ง  
ผลิตปีโตรเลียมจัสมินและแหล่งบานเย็นเมื่อปีที่แล้ว นอกจากนี้  
ยังมีโครงการช่วยเหลือสังคมของบริษัทฯ ที่ได้ริเริ่มขึ้น  
ครอบคลุมโครงการต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนส่งเสริมในด้าน  
สิ่งแวดล้อม อาทิ โครงการค้นคว้าวิจัยและอนุรักษ์แนวปะการัง  
โครงการฟื้นฟูป่าชายเลน และธนาคารปู เป็นต้น



“จุดแข็งของเราคือความชำนาญการของบริษัทฯ ใน  
อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่ได้มาจากการดำเนิน  
โครงการผลิตก๊าซธรรมชาติที่แหล่งดอลฟิน (Dolphin Gas  
Project) ซึ่งถือเป็นโครงการด้านพลังงานแบบข้ามพรมแดนที่ใหญ่  
ที่สุดโครงการหนึ่งในตะวันออกกลาง โครงการนี้เป็นศูนย์กลาง  
สำคัญในการตอบสนองความต้องการด้านพลังงานของทั้งใน  
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และโอมาน โดยเราผลิตและส่งก๊าซธรรมชาติ  
จากแหล่งก๊าซธรรมชาติทางตอนเหนือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก  
มายังสองประเทศนี้ ด้วยกำลังการผลิตรวมของก๊าซธรรมชาติที่  
ผลิตได้จากโครงการนี้ที่มากที่สุดสูงกว่า 7 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต  
ตั้งแต่เริ่มเปิดทำการเมื่อปี พ.ศ. 2550

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราได้รับการยอมรับด้านการ  
ดำเนินงานที่เน้นเรื่องความปลอดภัยและประสิทธิภาพการทำงาน  
ในทุกประเทศที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นประเทศไทย  
มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม การปฏิบัติงานของเรายึดถือ  
ด้านความปลอดภัยและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างดียิ่งตลอด  
มาในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การสำรวจ พัฒนา การขุดเจาะ และการผลิต  
ซึ่งในระยะเวลาสองปีที่ผ่านมา เราได้รับรางวัลด้านความปลอดภัย  
รวมทั้งหมดถึง 6 รางวัลในประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย”  
นิสเซอร์ อัล ฟาจรี รองประธานอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ ภูมิภาค  
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของอนุบาลา ปีโตรเลียม



หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาคลิกไปที่  
[www.mubadala.petroleum.com](http://www.mubadala.petroleum.com)  
เว็บไซต์ Mubadala Petroleum Thailand



**Mubadala  
Petroleum**